



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 143 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2558

ช่วงวันที่ 23-27 มีนาคม 2558

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- ส่งออก ก.พ. ติดลบ 6.18% ลดลงมากที่สุดรอบ 6 เดือน เป้า 4% น่าจะได้แค่ฝืน
- ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.พ. อยู่ที่ระดับ 88.9 ลดลง 2 เดือนต่อเนื่อง
- ยอดผลิตและส่งออทยานยนต์ ก.พ. เพิ่มขึ้น 2 เดือนต่อเนื่อง คาดทั้งปีทะลุ 2.15 ล้านคัน
- สศก. เผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสแรกหดตัว 1.5% คาดทั้งปีหดตัวจากปัจจัยภัยแล้ง
- คลังคลอดนาโนไฟแนนซ์เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรากหญ้าวันกำกับไม่ดีหนี้ครัวเรือนพุ่ง

กระทรวงพาณิชย์เผยการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีมูลค่า 17,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 6 เดือน โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 12.5 และ 3.7 ตามลำดับ ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี (มกราคม-กุมภาพันธ์) 2558 ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.82 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และกระทรวงพาณิชย์มั่นใจการส่งออกทั้งปีขยายตัวเป็นบวก จากสถานการณ์การส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกส่งสัญญาณให้เห็นว่าการส่งออกในปีนี้อย่างคงมีความเสี่ยงอยู่มากจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดส่งผลให้ความต้องการสินค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่งส่งผลให้สินค้าไทยมีราคาแพงขึ้น สำหรับเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปีหากกระทรวงพาณิชย์ต้องการให้การส่งออกขยายตัวที่ร้อยละ 4 ตามเป้าหมายเดิม การส่งออกในช่วงที่เหลือของปีจะต้องมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณเดือนละ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ยาก **สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)** เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ระดับ 88.9 ลดลงจากระดับ 91.1 ในเดือนมกราคม ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 99.2 ลดลงจากระดับ 100.4 ในเดือนมกราคม และค่าดัชนียังลดลงต่ำกว่าระดับ 100 เป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อการประกอบการในอนาคตอยู่ในระดับที่ไม่ดี โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ที่ปรับตัวลดลงเกิดจากการปรับตัวลดลงขององค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ จากค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ปรับตัวลดลงเป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงซบเซาต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดและค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกเป็นสำคัญ **สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)** คาดการณ์การผลิตรถยนต์ปี 2558 ที่ 2.15 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.36 แบ่งเป็นการส่งออก 1.2 ล้านคัน และในประเทศ 9.5 แสนคัน โดยยอดผลิตรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 175,351 คัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 2.79 ยอดส่งออกเดือนกุมภาพันธ์มีการส่งออก 108,731 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32 ซึ่งการผลิตและการส่งออกรถยนต์เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 เดือนติดต่อกัน ขณะยอดขายในประเทศเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 63,948 คัน ลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2558 ร้อยละ 7.08 เป็นผลจากเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวช้าและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การลงทุนของภาครัฐและเอกชนยังชะลอตัว การเบิกจ่ายงบภาครัฐต่ำกว่าเป้าหมาย และความเข้มงวดในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยถึงสภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสที่ 1/2558 หดตัวร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งปัจจัยลบที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหดตัวในไตรมาสนี้ได้แก่ ปัญหาภัยแล้งที่ได้ขึ้นตั้งแต่ปลายปี



2557 ต่อเนื่องมาจากจนถึงไตรมาสแรกของปี 2558 ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้อยส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง โดยคาดการณ์แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 ว่าจะหดตัวอยู่ในช่วงร้อยละ -1.8 ถึง -0.8 โดยสาขาการผลิตที่หดตัวลงได้แก่สาขาพืชและสาขาบริการทางการเกษตร ซึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร รวมทั้งการปรับแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน **คลังเห็นชอบใบอนุญาตประกอบกรานาโไฟแนนซ์ 3 รายแรก** **รับไลเซนส์** บริษัทเงินสดทันใจ บริษัท ไทยเอช แคปปิตอล และบริษัท แมคคาเล กรุ๊ป รอ รอ มว.คลังลงนามสัปดาห์หน้า ด้าน SAWAD ถือเงินสดทันใจ 100% เตรียมปล่อยกู้ลูกค้าเดิมกว่า 2 แสนราย โดยการปล่อยกู้ของธุรกิจนาโไฟแนนซ์ถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ภาครัฐต้องการนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนรากหญ้าหรือผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น เนื่องจากเป็นการกู้ยืมโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้นอกระบบ แต่อย่างไรก็ตามมาตรการนี้ก็ถือเป็นเพิ่มช่องทางของการก่อหนี้ที่ง่ายขึ้นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือมีรายได้น้อยไม่แน่นอนอย่างเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้าในตลาด แท็กซี่ ซึ่งภาครัฐควรมีระบบติดตามถึงประสิทธิภาพการของการปล่อยเงินกู้ของบริษัทที่ได้รับอนุญาตและการใช้เงินกู้ของผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อป้องกันการปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่จะเพิ่มขึ้น

## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- **จีนคาดเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2558 ขยายตัว 6.88%**
- **ภาคการผลิตยูโรโซน มี.ค. 58 เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 10 เดือน**
- **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการสหรัฐ มี.ค. 58 สูงสุดในรอบ 6 เดือน**
- **ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น จากค่าเงินสหรัฐ ที่อ่อนค่าลง และเหตุการณ์สู้รบในเยเมน**

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้น เริ่มด้วยเศรษฐกิจจีน **สถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS) คาดว่า จีดีพีในไตรมาสแรกของจีนจะขยายตัวร้อยละ 6.85** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และคาดว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจะกลับมามีเสถียรภาพในไตรมาสที่ 2/2558 ส่วนเศรษฐกิจยูโรโซน **Markit Economics รายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนมีนาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.9** จากระดับ 51.0 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถือเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 10 เดือน บ่งชี้ว่ากิจกรรมภาคการผลิตของยูโรโซนมีการขยายตัวและเศรษฐกิจของยูโรโซนกำลังฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึง **ดัชนีฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นสำหรับภาคบริการของสหรัฐในเดือนมีนาคม 2558 ปรับตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ 58.6** จากระดับ 57.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมาซึ่งการเป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่

สำหรับ **ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 53.79 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล** จากค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐ ที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดน้ำมันเพิ่มขึ้น ประกอบกับ Schlumberger บริษัทผู้ให้บริการด้านการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันอันดับ 1 ของโลก คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 หลังบริษัทขุดเจาะน้ำมันหลายแห่งปรับลดงบประมาณในการขุดเจาะและผลิตน้ำมันลง นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้รับแรงสนับสนุนจากเหตุการณ์สู้รบในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏฮูตี

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (30 มีนาคม – 4 เมษายน 2558)

- **ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนมีนาคม 2558**
- **ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ อียู เดือนมีนาคม 2558**